

**CÔNG TY CP KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0508/CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2022

Vv hỗ miễn phí các học liệu OLM và một số phần mềm giáo dục cho các trường học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐẾN

Số:

Ngày: 08/8/2022

Kính gửi: **Các Sở Giáo dục và Đào tạo.**

Chuyên:

Lưu hồ sơ

Trong hai năm học vừa qua, nhằm hỗ trợ ngành giáo dục vượt qua Covid-19, trang web OLM.VN đã miễn phí cho hơn 6000 trường phổ thông trên toàn quốc. Năm học 2022-2023 đang đến rất gần, năm học này thì cả ba cấp: tiểu học, THCS và THPT đều triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt các lớp 6, 7, 10 học sinh học theo chương trình mới nhưng các năm trước thì vẫn học chương trình cũ, vì thế mà gây nên những khó khăn nhất định trong việc dạy và học của cả thầy và trò. Thấu hiểu khó khăn đó, Ban Quản trị trang web OLM cam kết tiếp tục hỗ trợ miễn phí cho các trường trong thời gian chuyển đổi từ chương trình cũ sang chương trình mới, đặc biệt là chuyển đổi cách dạy từ định hướng truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

Các học liệu trên OLM (kể cả chương trình mới và chương trình cũ) đều được thiết kế theo định hướng dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Bộ học liệu gồm: video bài giảng trực tuyến tương tác, các bài luyện tập tương tác, các phiếu bài tập được tổ chức theo các bài học của các bộ sách mới: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10) và bộ sách theo chương trình GDPT2006 (các lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12).

Ngoài ra, hệ thống OLM mới cho ra mắt hai ứng dụng: (1) OLM Marker giúp các thầy cô và các trường chấm phiếu trắc nghiệm nhanh chóng mà không tốn kém, (2) OLM TKB giúp các trường xếp thời khóa biểu tự động.

Để được khai thác miễn phí nền tảng và học liệu của OLM và hai ứng dụng OLM Marker, OLM TKB, các trường cần có công văn theo mẫu ở đường liên kết sau gửi về Ban Quản trị OLM: <https://olm.vn/tin-tuc/565500982>

Trường nào đã gửi công văn trước đó rồi thì không cần gửi lại. Các trường cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ xin liên hệ số điện thoại/zalo: 0365969178 hoặc email: a@olm.vn.

Chúng tôi trân trọng thông báo và mong muốn Quý Sở chỉ đạo các trường khai thác tốt các học liệu và phần mềm có chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Hà Đức Thọ